

Khánh thành 2 công trình lớp học trị giá 12,5 tỷ đồng tại tỉnh Điện Biên do SHB trao tặng

17:42 15/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong hai ngày 12-13/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khánh thành 2 công trình lớp học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Vượt qua những điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, giao thông và địa hình, hai công trình lớp học do SHB tài trợ xây dựng tại huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động.

Công trình do SHB tài trợ xây dựng gồm 9 phòng học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sín Chải, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa và 9 phòng học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng.



Hai công trình lớp học do Ngân hàng SHB trao tặng đã giúp ước mơ được dạy và học trong ngôi trường mới của thầy trò trở thành sự thật.

Theo thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, công trình phòng học mới được hoàn thành thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung tay của Ngân hàng SHB tới đời sống của giáo viên, học sinh ở vùng đất còn nhiều khó khăn.

Hai công trình lớp học được khởi công từ đầu năm 2024 trên địa bàn xã Phình Giàng và Sín Chải - 2 xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Điện Biên có hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, việc đi lại trắc trở. Dù gặp nhiều khó khăn, SHB luôn bám sát, đốc thúc tiến độ nhằm đảm bảo hai công trình lớp học có thể được đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2024 - 2025.

Tham dự lễ khánh thành công trình, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên cho rằng: “Đây thực sự là một kỳ tích, khi ngôi trường trang kang được xây dựng tại địa bàn, nơi cách xa trung tâm và còn khó khăn trong việc di chuyển. Tình cảm của ngân hàng SHB sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với thầy, trò nhà trường nói riêng và bà con địa phương nói chung”.

Việc tài trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.100 học sinh thuộc các xã của tỉnh Điện Biên, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.



Lớp học khang trang đón các em học sinh trong năm học mới, mang đến cho các em thêm nhiều động lực đến trường, tìm hiểu, khám phá tri thức.

“Với hai công trình lớp học này, SHB mong muốn những trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên có cơ hội học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn. Đó sẽ là động lực để các em nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn trở ngại, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước”, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà chia sẻ tại sự kiện.

Cũng tại lễ khánh thành, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà và đoàn cán bộ nhân viên SHB đã trao tặng 2.000 suất quà gồm cặp sách và đồ dùng học tập tới các em học sinh của hai trường.

Sau hơn 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB đã trở thành một ngân hàng có nền tảng tài chính vững mạnh, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khởi nguồn từ Tâm, SHB luôn mong muốn đồng hành, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến xã hội, cộng đồng.

Trong những năm qua, SHB đã đồng hành và nâng bước nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua những chương trình trao tặng học bổng, xây dựng trường học, tài trợ trang thiết bị dạy học và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ngân hàng luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần hướng tới trẻ em khắp mọi miền Tổ quốc.



Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà và đoàn cán bộ nhân viên SHB đã trao tặng 2.000 suất quà gồm cặp sách và đồ dùng học tập tới các em học sinh của hai trường.

Những hành động thiết thực của SHB thể hiện cam kết mạnh mẽ trong đồng hành cùng xã hội, phát triển giáo dục, ươm mầm tài năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục nhân rộng các chương trình hỗ trợ đến những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các địa phương còn nhiều khó khăn, giúp thêm nhiều thế hệ học sinh Việt Nam có cơ hội học tập trong môi trường hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giáo dục.

Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, SHB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như: đóng góp cho chương trình phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc và triển khai miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, ước tính gần 150 tỷ đồng.

Khởi nguồn từ tâm, qua hơn 30 năm phát triển, SHB luôn bám sát định hướng phát triển bền vững

cùng đất nước, đồng hành kiến tạo và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến người dân Việt Nam.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/khanh-thanh-2-cong-trinh-lop-hoc-tri-gia-125-ty-dong-tai-tinh-dien-bien-do-shb-trao-tang>